

**ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH  
HUYỆN ỦY VŨ THƯ**

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Vũ Thư, ngày 26 tháng 8 năm 2019*

**Số 888 -CV/HU**

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các  
biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

*Kính gửi:* - Ủy ban nhân dân huyện,  
- Các tổ chức cơ sở đảng,  
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện,  
- Các đồng chí Huyện ủy viên.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Y tế, tại nhiều địa phương trong cả nước số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng, đang có nhiều diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 100 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó huyện Vũ Thư có 17 ca mắc. Dự báo trong thời gian tới, tình hình bệnh sốt xuất huyết tiếp tục có những diễn biến phức tạp và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết tâm phòng, chống. Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết nhằm kiểm chế nguy cơ bùng phát thành dịch trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong huyện khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 07/CT-BYT, ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế “về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”, Công văn số 1893-CV/TU, ngày 21/8/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của huyện về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Coi nhiệm vụ phòng, chống bệnh sốt xuất huyết là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở vào cuộc; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh; không để bệnh sốt xuất huyết lây lan thành dịch trên địa bàn huyện.

2. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh sốt xuất huyết. Có biện pháp động viên, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia thực hiện phong trào vệ sinh phòng bệnh. Đồng thời, thông tin kịp

thời, chính xác diễn biến tình hình bệnh sốt xuất huyết theo nguyên tắc vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo cho các hoạt động sinh hoạt, lao động, học tập diễn ra bình thường, tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân các cấp; đảm bảo kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương kịp thời cung cấp thông tin, các nội dung tuyên truyền về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, thực hiện việc phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học, tuyên truyền cho giáo viên, học sinh cách phòng, chống sốt xuất huyết, làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại các trường học để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về bệnh sốt xuất huyết; vận động các tầng lớp nhân dân chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống bệnh ở từng cấp.

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, giúp cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đầy đủ và tích cực tham gia phòng, chống bệnh. Chỉ đạo, thực hiện kịp thời việc định hướng tuyên truyền và cung cấp các thông tin về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Kịp thời phản ánh những địa phương, đơn vị, cá nhân và cách làm tích cực, hiệu quả; phê phán những địa phương, đơn vị, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên, Trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể phụ trách xã, thị trấn chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, lĩnh vực được giao. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công các đồng chí Đảng ủy viên, Trưởng ban, ngành, đoàn thể bám sát địa bàn, chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ các thôn, tổ dân phố thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý.

7. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các

biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đối với cấp trên về tình hình bệnh. Địa phương, đơn vị nào chủ quan, lơ là, không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của cấp trên, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện công văn này báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.



**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Vũ Hồng Quân**